

TRAO QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Lai Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Tân Hòa (Vũ Thư).

Đại diện các đơn vị đã trao 510 suất quà cho các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của 3 xã: An Vinh, Đông Hải, An Lễ và Hội Người mù huyện Quỳnh Phụ. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng gồm 300.000 đồng tiền mặt và một túi quà. Toàn bộ quà được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vận động từ nguồn xã hội hóa.

* Sáng ngày 30/1, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Tây Sơn (thành phố Thái Bình).

Trường THCS Tây Sơn hiện có hơn 900 học sinh, trong đó có khoảng 40 em có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, để động viên các em, nhà trường đã tích cực vận động các tổ chức, đơn vị chung tay chăm lo để các em yên tâm học tập. Động viên các em đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa.

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 31/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 103,2 triệu người và hơn 2,2 triệu người tử vong do Covid-19.

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 31/1, Việt Nam ghi nhận thêm 36 bệnh nhân nhiễm mới, trong đó 17 bệnh nhân nhiễm trong cộng đồng tại 4 tỉnh: Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương và 19 bệnh nhân nhập cảnh được cách ly ngay. Trong tổng số 1.813 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã có 1.456 bệnh nhân được điều trị khỏi. Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 23.000 người. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Nam Phi. Bệnh nhân là chuyên gia nhập cảnh, được cách ly ngay tại Hà Nội.

Tính đến 19 giờ 30 phút ngày 31/1, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã rà soát, phát hiện được 56 trường hợp F1, 231 trường hợp F2. Đây là các trường hợp nguy cơ liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 về Thái Bình. Tại Thái Thụy, liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.649, hiện đã lập các chốt kiểm soát dịch tại 2 xã Thụy Hưng, Thụy Việt đồng thời thực hiện phong tỏa cụm gia đình nơi bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến và có trường hợp F1. Các trường hợp F1, F2 hiện đã được quản lý, cách ly y tế theo quy định. Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng đã rà soát được hơn 5.180 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố hiện có dịch Covid-19. Tại các cơ sở y tế đang cách ly, theo dõi sức khỏe 62 trường hợp và 60 trường hợp đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện. Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày là 146 mẫu, trong đó 144 trường hợp nguy cơ và 2 trường hợp khác (chuyên gia nước ngoài, xuất cảnh). Hiện 146/146 mẫu đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LAMH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

THÔNG ĐIỆP 5K

- K**HOẢNG CÁCH: Giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác.
- K**HẨU TRANG: Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly; Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người.
- K**HAI BÁO Y TẾ: Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở gọi Đường dây nóng của Bộ Y tế **19009095** hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn.
- K**HỬ KHUẨN: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; Vệ sinh các bề mặt/ vật dụng thường xuyên tiếp xúc.
- K**HÔNG TỤ TẬP: Không tụ tập đông người.

Hãy giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước Đại dịch COVID-19

Đường dây nóng của Bộ Y tế: 19009095

Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ: <https://www.bluezone.gov.vn> để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19

TTXVN

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

phòng, chống dịch Covid-19 đạt được hiệu quả cao, nhất là trong thời điểm tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần.

* Sáng ngày 31/1, đồng chí Vũ Mạnh Hiển, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Vũ Thư.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư, đến ngày 31/1 huyện Vũ Thư có 181 người đi từ vùng dịch trong nước về, trong đó có 1 người có biểu hiện sốt, ho, khó thở; 5 trường hợp nghi nhiễm đang được điều trị cách ly tại tỉnh, huyện, trong đó 5/5 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Hoạt động quản lý các trường hợp F1, F2 được thực hiện quyết liệt, toàn huyện đã rà soát, lập danh sách, ra quyết định cách ly tại nhà 525 người, trong đó lấy mẫu xét nghiệm 12 người, hiện 12/12 người cho kết quả

âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Đến ngày 31/1, Vũ Thư đã kích hoạt cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận 120 người.

Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung của huyện, chốt kiểm dịch cầu Tân Đệ, thị trấn Vũ Thư và tại chợ Thông (xã Hòa Bình).

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu huyện và các đơn vị, địa phương ở Vũ Thư tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát người đi từ vùng dịch về, điều tra dịch tễ và cách ly kịp thời. Các bệnh viện, trạm y tế thực hiện nghiêm túc việc sàng lọc bệnh nhân nhằm phát hiện sớm người nhiễm Covid-19, từ đó tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Dịp tết, nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa của người dân tăng cao, các địa phương cần đặc biệt chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về việc đeo



Đổng chí Vũ Mạnh Hiển, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra cơ sở cách ly tập trung của huyện Vũ Thư.

khẩu trang, sát khuẩn tay khi vào các chợ, cửa hàng. Huyện và các địa phương rà soát, khăn trang bổ sung vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch, nỗ lực cao nhất để huyện không có trường

hợp nào nhiễm Covid-19, bảo đảm an toàn tính mạng và tạo tâm lý yên tâm, phấn khởi để nhân dân đón tết, vui xuân.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quà tết cho cán bộ, chiến sĩ thực

hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch cầu Tân Đệ, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác kiểm soát người từ vùng dịch về, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm

Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Vũ Thư đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm.

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội huyện Vũ Thư phát triển tương đối mạnh, kéo theo đó hoạt động của các loại tội phạm hình sự luôn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Hoạt động của các băng, nhóm tội phạm hình sự ngày càng tinh vi, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nòng cốt, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện luôn được giữ vững, tội phạm được kiểm chế, có xu hướng giảm cả về số vụ, số đối tượng cũng như tính chất, hậu quả.

Năm 2020, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 98 vụ, 273 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Các hành vi vi phạm chủ yếu là trộm cắp tài sản, đánh bạc, môi giới mại dâm, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, cưỡng đoạt tài sản; bắt, vận động 5 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú; gọi răn đe 242 lượt đối tượng hình sự, ma túy. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Kết quả, trong năm Công an huyện đã thu hồi 3 quả lựu đạn, 140 viên đạn, 3 kíp nổ, 19 khẩu súng săn và súng bắn đạn bi sắt, 109 vũ khí thô sơ, 15,3kg pháo các loại.

Đại úy Bùi Hồng Hải, Trưởng Công an xã Vũ Hội cho biết: Vũ Hội là một trong những địa bàn rộng, nhân khẩu đông, tương đối phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian qua,

Công an xã đã chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện tiếp nhận, xử lý, giải quyết, phối hợp xác minh ban đầu các vụ việc; gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, ma túy trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã cũng đã phối hợp và trực tiếp điều tra khám phá nhiều vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, được cấp ủy, chính quyền địa phương

ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2020, trên địa bàn xã xảy ra 10 vụ, 10 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Trong đó, Công an xã đã trực tiếp điều tra, khám phá 1 vụ trộm cắp tài sản, chuyển cấp trên xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Vũ Thư cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến ma túy. Trong năm 2020, Công an huyện đã bắt 36 vụ, 38 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 8 vụ mua bán trái phép chất ma túy và 28 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 35 vụ, 37 bị can; lập hồ sơ xử phạt hành chính 1 vụ, 1 đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ 7,4409 gam heroin và 6,9169 gam ma túy tổng hợp. Điển hình: Hồi 7 giờ 45 phút ngày 15/12/2020, tại đường thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (Vũ Thư), Công an huyện bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1983, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đang tàng trữ trái phép 0,2706 gam heroin. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn



Công an huyện Vũ Thư kiểm tra vũ khí, công cụ hỗ trợ do người dân tự giác giao nộp.

PHẠM HÙNG

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Phổ biến các luật, nghị quyết, triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện Công văn số 151/HĐPH ngày 19/1/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương, ngày 27/1/2021, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Công văn số 01/HĐPH/PBGDPL chỉ đạo các thành viên Hội đồng cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ mười và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL, tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với các nội dung sau:

- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến 7 luật, 13 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV gồm: Luật Bảo vệ môi trường 2020; Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020; Luật Thỏa thuận quốc tế 2020; Luật Cư trú 2020; Luật Biên phòng Việt Nam 2020 và 13 nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức, thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

- Tăng cường PBGDPL để phòng ngừa tội phạm giết người: Các sở, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, huyện chỉ đạo, phổ biến cho nhân dân tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV gồm: Luật Bảo vệ môi trường 2020; Luật sửa đổi,

thương lượng, hòa giải, khởi kiện, khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân và gia đình, hình phạt đối với tội phạm giết người. Tập trung vào các hoạt động phổ biến tại cơ sở như đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật, hòa giải ở thôn xã; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số và mạng xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở và các hình thức PBGDPL trực quan.

- Đẩy mạnh PBGDPL dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với các hình thức phù hợp:
- + Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý quản trịệt đầy đủ, thực hiện nghiêm

túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

- + Nội dung PBGDPL dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, chú trọng việc xử lý hành vi sử dụng rượu, bia tham gia giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý cư trú, xuất nhập cảnh,

tăng cường quản lý phòng, chống và xử lý nghiêm hành vi mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, quản lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; quản lý đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ, giải trí, vui chơi, nhất là tại các lễ hội trong và sau dịp tết...

+ Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các quy định về hậu quả pháp lý và trách nhiệm xã hội trong trường hợp làm lây lan dịch bệnh do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, quy định về cách ly bắt buộc; thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan chủ trì, phối hợp tuyên truyền, phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

- Tổ chức triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung có liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm.

HÀNH NGA (Sở Tư pháp)